



โครงการเสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสาธารณะ ห้อง 518 ชั้น 5 อาคารพญาไทบิล딩 เลขที่ 31
ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-246-7440 โทรสาร.02-246-
7441 E-mail : mediamonitorth@gmail.com Website : www.mediamonitor.in.th

มีเดียมอนิเตอร์ สํารวจข้อมูลฟรีทีวีที่บันทึกไว้ในช่วงเที่ยงวัน-เที่ยงคืน 18 ก.พ. พบไทยพีบีเอส รายงานทั้ง 2 ฝายใช้อาวุธตอบโต้กันไปมา ช่อง 3 นำเสนอภาพนิ่งตำรวจมีปืนอยู่ในมือ ช่อง 5, 9 ,11 ไม่พบภาพ หรือ รายงานข้อมูลใช้อาวุธปืน/ กระสุนจริงโดยตำรวจ

จากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ฟรีทีวีไม่นำเสนอภาพข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธในการสลายการชุมนุม ดังที่ปรากฏในการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศ มีเดียมอนิเตอร์ได้สำรวจข้อมูลฟรีทีวีที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ทุกช่องมีการรายงานการใช้แก๊สน้ำตา และกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสลายการชุมนุม แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันในการนำเสนอเรื่องการใช้อาวุธอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ช่อง 5, 9 และ ช่อง 11

ไม่พบว่ามีการนำเสนอภาพ หรือรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน/ กระสุนจริงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ช่องไทยพีบีเอส

พบว่า ในรายการ ที่นี้ไทยพีบีเอส (21.15 น.) มีการเสนอภาพจากจอภาพบนเวทีปราศรัยของกลุ่ม กปปส. ที่เวทีแยกปทุมวัน โดยเนื้อหาข่าว ระบุว่า นายสุเทพกล่าวว่ามีการใช้กำลังและอาวุธหลายชนิดในการสลายการชุมนุม มีการใช้กระสุนจริงจากกลุ่มไม่ทราบฝ่าย นอกจากนี้ยังมีการนำภาพเจ้าหน้าที่ในลักษณะถือปืนเข้าสลายการชุมนุม ซึ่งมีการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางจนผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ ซึ่งนายสุเทพมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ โดยช่วงเกริ่นนำรายการผู้ดำเนินรายการระบุว่า "มีรายงานว่าทั้ง 2 ฝายใช้อาวุธตอบโต้กันไปมา แกนนำของทั้ง 2 ฝายบอกว่าเป็นฝีมือของอีกฝ่าย จนทำให้เกิดการสูญเสีย" ขณะที่ในช่วงหนึ่งของการรายงาน มีการอ้างว่า ผู้สื่อข่าว CNN ตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้ระเบิดจากทั้ง 2 ฝาย

ช่อง 3

พบว่า ในรายการ Flash News (14.00 น.) มีการนำเสนอภาพนิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาวุธปืนอยู่ในมือ แต่ไม่มีการรายงาน ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้อาวุธ



ในขณะที่รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ (16.00 น.) มีการนำเสนอภาพเจ้าหน้าที่มีอาวุธปืนอยู่ในมือ และอ้างถึงสำนักข่าว CNN ซึ่งรายงานว่ เกิดการปะทะระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุม ระบุว่าหลังจากที่ยิงแก๊สน้ำตาใส่ฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มยิงปืนเข้าตำรวจ CNN ยังรายงานด้วยว่าทั้ง 2 ฝ่ายห่างกัน 200 เมตร ซึ่งตำรวจก็ตอบโต้โดยใช้ทั้งกระสุนยางและกระสุนจริง



ข้อ 7

พบว่า ในรายการ ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (17.00 น.) มีการนำเสนอภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาวุธปืนอยู่ในมือ แต่ไม่มีกรรายงานว่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้อาวุธ

